

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ร ๕๕๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์ กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า (ดิตรหัส C๕๔ หรือรหัส C๕๐๖) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (RDPA) และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก (DDPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (Rheumatic Disease Prior Authorization : RDPA) และกลุ่มโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก (Dermatology Disease Prior Authorization : DDPA) ที่แพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการรักษาด้วยยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยกำหนดให้สถานพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า และกรมบัญชีกลางได้ชะลอการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยรายนั้นไว้ (ดิตรหัส C๕๔ หรือ C๕๐๖) จะต้องขออุทธรณ์โดยจัดส่งสำเนาเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ถูกชะลอการจ่ายให้กรมบัญชีกลาง และสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) พร้อมทั้งขออนุมัติใช้ยาครั้งแรก ขอต่ออายุการเบิกใช้ยา หรือยกเลิกการใช้ยา นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้น จึงขอให้สถานพยาบาลที่ต้องการอุทธรณ์กรณีดิตรหัส C๕๔ หรือ C๕๐๖ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (RDPA) และกลุ่มโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก (DDPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง จัดส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์กรณีดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งดำเนินการขออนุมัติใช้ยาครั้งแรก ขอต่ออายุการเบิกจ่ายยา หรือยกเลิกการใช้ยาของผู้ป่วยทุกรายไปยังสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษายาพยาบาล

กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษายาพยาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๖๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๒